

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 22-28 เมษายน 2563

### ราคาข้าวพุง TDRI ฟันธงปีทองขาวนา-ห้ามเบรกส่งออก

ทีดีอาร์ไอฟันธง ราคาข้าวพุง ปีทองขาวนาไทย เดือนรัฐบาลอย่าตื่นเบรกส่งออก ผวาข้าวร้อยไร่ใกล้ตลาด ทำราคาร่วง ชี้ข้าวไทยยังโอเวอร์ซัพพลาย 8-9 ล้านตันไม่ขาดแคลนแน่ “หยง” ชี้มีโอกาสขยับได้อีก

จากการที่รัฐบาลเวียดนาม นามได้ประกาศจำกัดส่งออกข้าวในเดือนเมษายนที่ 4 แสนตัน และในวันที่ 25 เมษายนนี้รัฐบาลเวียดนามจะตัดสินใจว่าจะจัดโควตาส่งออกข้าวในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย มองว่าจะจะเป็นผลบวกต่อประเทศไทย โดยเชื่อว่าจะมีผลทำให้คู่ค้ามีคำสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) เข้ามาที่ประเทศไทยมากขึ้น จะเป็นผลดีต่อราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในประเทศดีขึ้น

นางสาวธันยฉัตร อริยขจรนนท์ นายกสมาคมค้าข้าวไทย (หยง) เผยกับ ฐานเศรษฐกิจว่า ถือเป็นสัญญาณบวกข้าวไทยหลังเวียดนามในในคู่แข่งมีการจำกัดการส่งออกข้าวในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 และมีปัญหาการขาดทุนในอเดอร์เก่า ส่วนอินเดียการส่งออกข้าวสะดุดจากมีการปิดเมือง (ล็อกดาวน์) ทำให้มีปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า ทำให้คำสั่งซื้อเข้ามาไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้คาดว่าราคาข้าวในประเทศจะปรับขึ้นไปได้อีก จากเมื่อรับออร์เดอร์แล้ว ไทยมีสินค้าที่สามารถส่งมอบได้ทันที แต่ก็ต้องระวังประเทศจีนที่มีสต็อกข้าวจำนวนมาก และสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย หากสามารถกลับมาได้เร็วจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การส่งออกข้าวของไทยอาจไม่ฉลุยอย่างที่คาด

สอดคล้องกับ รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่กล่าวว่า ความต้องการของตลาดส่งออกและตลาดภายในที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลทำให้ราคาข้าวในประเทศขยับขึ้น ขาวนาได้อานิสงส์ ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าข้าวในประเทศจะขาดแคลนเนื่องจากไทยมีข้าวส่วนเกินความต้องการของตลาดปีละ 8-9 ล้านตัน หากกลัวเกินไปและไปจำกัดการส่งออก อาจทำให้ข้าวราคาตกต่ำเกษตรกรเสียประโยชน์

“ขณะนี้รัฐบาลอยู่เนิ่นๆ ราคาก็ดี ฟันธงไม่มีขาดแคลนในประเทศ อย่าไปทำให้ชาวบ้านตื่นตื่น ส่งผลจิตวิทยากักตุนซื้อเหมือนไข่ไก่ ที่วันนี้ก็เห็นผลแล้วไข่ไก่ราคาตกเพราะคนรับประทานไม่หมด ซึ่งเป็นผลเสีย ปัจจุบันขาวนาปลูกข้าวเกินปีละ 2 ครั้ง ทั่วประเทศมีการเก็บเกี่ยวข้าวทุกเดือน แต่ผลผลิตจะมากหรือน้อยแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นรัฐบาลไม่ต้องไปทำอะไรให้ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด หากไประงับการส่งออกจะทำให้ราคาตกต่ำ ต้องมาเป็นภาระของรัฐบาลในการอุดหนุนราคาอีก และต้องไปซื้อข้าวมาแจกประชาชนอีกอย่าไปทำเลย อยู่เฉยๆ ดีที่สุด”

ด้าน นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ส่งออกจากเคยซื้อข้าวสารตันละ 17,500-18,000 บาท ขณะนี้ปรับราคาซื้อลดลงเหลือ 16,000-16,200 บาทต่อตัน จากตลาดต่างประเทศสดแรงตรึงตัวมีข้าวในตลาดมากขึ้นส่งผลทำให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าเวลานี้ลดลงเหลือตันละ 10,000-10,300 บาท อย่างไรก็ตามแม้ราคาจะปรับลดลงมา แต่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถือว่าราคาสูงกว่า

“อย่างไรก็ดีต้องจับตามนโยบายของเวียดนามที่เวลานี้ได้ปลดล็อกให้เอกชนสามารถส่งออกข้าวได้ 4 แสนตันต่อเดือน (เม.ย.-พ.ค.) จะลดความร้อนแรงของตลาดลงหรือไม่ และนโยบายเวียดนามจะจัดโควตาอย่างไรในระยะ

ต่อไป รวมทั้งนโยบายการส่งออกข้าวของจีน และนโยบายล๊อคดาว์นของอินเดียจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งทั้งหมดจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อข้าวไทย”

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### นักท่องเที่ยวหาย ข้าวถุง 3 หมื่นล้าน สะเทือนหนัก

โควิดทำนักท่องเที่ยวหด 80% กระทบตลาดข้าวถุงป่วน ทำยอดการบริโภคหายกว่า 1.5 แสนตันต่อเดือน คาดมูลค่าตลาดปีนี้ร่วงจาก 3 หมื่นล้าน เหลือไม่เกิน 2.5 หมื่นล้าน แข่งลดราคากระตุ้นยอด

จากราคาข้าวเปลือกและข้าวสารพุ่งสูงสุดรอบ 10 ปีจากปัจจัยโควิด-19 ที่มีผลให้ประเทศผู้บริโภครข้าวเป็นอาหารหลักทั่วโลกมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น และภัยแล้งในประเทศกระทบผลผลิตข้าวลดลง ซึ่งเมื่อวันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุง 15 ราย พร้อมใจกันลดราคาจำหน่ายลง 26-33% ของราคาหน้าถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีรายได้ลดลงจากภัยโควิด-19 และล่าสุดกระทรวงพาณิชย์จับมือเอกชนลดราคาข้าวถุงอีกครั้งเป็นครั้งที่ 2 มี 18 ยี่ห้อเข้าร่วม รวม 104 รายการ ลดสูงสุดถึง 50 % โดยจะนำสินค้ามาลดราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งทิศทางตลาดข้าวถุงในประเทศในปีนี้จะเป็นอย่างไรรอต่อไป

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากไวรัสโควิด-19 ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยในปีนี้จะลดลงไป 70-80% จากปี 2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยประมาณ 40 ล้านคน จะส่งผลให้ตลาดข้าวถุงของไทยในปีนี้จะลดลงอย่างมาก เพราะที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคสำคัญที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร ในภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก และในสถานที่ต่าง ๆ ขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยที่มีการซื้อข้าวถุง囤ไว้บริโภคในช่วงโควิดก็ยังมีบริโภคกันตามปกติ แต่เปลี่ยนจากซื้อหาอาหารและข้าวไปบริโภคที่บ้านมากขึ้น

“ในทุกปีที่ผ่านมาผู้บริโภคข้าวในประเทศจะตกเดือนละประมาณ 4.5 แสนตัน แต่ในช่วงโควิดคาดว่าจะลดเหลือเดือนละ 3 แสนตัน (หรือลดลง 1.5 แสนตันต่อเดือน) โดยเป็นการบริโภคของคนไทยเป็นหลัก ส่วนที่ลดลงไปคือผลกระทบจากต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวลดลง ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดข้าวถุงที่มีมูลค่าประมาณปีละ 3 หมื่นล้านบาท ปีนี้คาดคงไม่เกิน 2.5 หมื่นล้านบาท”

ทั้งนี้ผลกระทบจากโควิดที่ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปจำนวนมาก ทำให้ยอดขายข้าวถุงในภาพรวมเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ปีนี้ลดลง 35-40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ยอดขายในเดือนมีนาคมปรับขึ้นมาจากของเดิม 120-130% จากผู้บริโภคในประเทศตื่นตระหนกโควิด-19 แห่ซื้อ囤มากขึ้น และคาดในเดือนเมษายนล่าสุดการซื้อข้าวถุงของคนไทยจะกลับมาใกล้เคียงกับการบริโภคในช่วงปกติ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### ขานาอุดรธานี"งดขายข้าว" ให้ลูกหนีภัยโควิดกลับบ้านไว้กิน

โรงสีอุดรฯเจียบสนิทชานางคนนำข้าวออกขาย เหตุจากราคาตลาดพุ่งสูงกว่าราคาประกันของรัฐ ประการสำคัญเก็บไว้ให้ลูกหลานตักงานจากภัยโควิด-19 กลับมาอยู่บ้านไว้กิน ทั้งหว่านฝนทิ้งช่วงพร้อมมรภาวะฟ้าฝน ในฤดูกาลผลิตที่จะถึง

นายสุพจน์ แซ่ตั้ง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงภาวะตลาดข้าวจังหวัดอุดรธานี เวลานี้ว่าไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มากนัก เนื่องจากการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนใหญ่ (80%) ชาวนานิยมปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในประเทศ อีก 20% ปลูกข้าวเจ้าเพื่อการส่งออก โดยที่เวลานี้ชาวนาจะเก็บข้าวไว้ไม่ค่อยยอมขายออกมาเหมือนเช่นเคย ทั้งที่เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกปี 2563/2564 แล้ว

เหตุที่ชาวนาเก็บข้าวไว้ไม่รีบขายออกมา เป็นเพราะเวลานี้ราคาข้าวเหนียวสูงขึ้นไปถึงตันละ 16,000 บาท สูงกว่าราคาภาครัฐที่รับประกันไว้ที่ราคาตันละ 12,000 บาท ตามมาตรการเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด อีกประการที่สำคัญคือ สถานประกอบการอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายแห่งปิดงานดจ้าง จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้แรงงานที่เป็นลูกหลานชาวนากลับภูมิลำเนา โดยไม่รู้อนาคตว่าจะกลับไปทำงานได้อีกครั้งเมื่อไหร่ ชาวนาจึงเก็บข้าวที่มีในยุ้งฉางไว้บริโภคในครัวเรือนไว้ก่อน

“ปัจจุบันยังมีข้าวเปลือกอยู่ในมือของเกษตรกรชาวนาเป็นจำนวนมาก เพราะเก็บเอาไว้กินในครัวเรือน และรอดูสถานการณ์ของฤดูกาลเพาะปลูกปี 2563/2564 ที่กำลังจะมาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร หากฝนฟ้าธรรมชาติมาเป็นปกติก็เริ่มทำนากันได้ แต่ถ้าเกิดแล้งยาวฝนทิ้งช่วงก็ยังมีข้าวเปลือกอยู่ในยุ้งฉาง ก็พอจะบรรเทาความเดือดร้อนไปได้”

ส่วนสถานการณ์ของผู้ประกอบการโรงสีนั้น นายสุพจน์ กล่าวว่า ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานี มีสมาชิกอยู่จำนวน 18 โรง ซึ่งผู้ประกอบการโรงสีข้าวของอุดรธานีพยายามปรับตัวเองรับสถานการณ์ หลายแห่งหันไปลงทุนใช้เครื่องมือเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อประหยัดต้นทุนตั้งแต่ออกเกิดเหตุโรคระบาดโควิด-19 แล้ว เนื่องจากหาแรงงานมาทำงานในโรงสีท้องถิ่นได้ยากขึ้นส่วนใหญ่นิยมไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากกว่า

ด้านนายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เรื่องข้าวมีหลายฝ่ายร่วมกันดูแล รัฐบาลเองมีหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการประกันรายได้พืชเกษตรกรรม 5 ชนิด มาตรการฟื้นฟูเกษตรกรช่วยเหลือการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว นอกจากนี้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ช่วยดูแลด้านราคาและการตลาด เป็นต้น เป็นการดำเนินการที่แตกต่างกันไปตามภาระหน้าที่ของแต่ละฝ่าย แต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรทุกพื้นที่คอยติดตามข่าวการเกษตรจากเจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาวะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากและรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเพาะปลูกในปี และให้ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกข้าวนาปรัง หากอยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานควรปลูกพืชเกษตรอย่างอื่นที่ใช้น้ำน้อย

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### **“พาณิชย์” เคาะชดเชยประกันรายได้ข้าว ไม่จ่าย 3 งวดติด เผยเปลือกเจ้ายังทะลุตันละหมื่น**

“พาณิชย์” เคาะไม่จ่ายชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ข้าวให้กับเกษตรกร 3 งวดติดต่อกัน หลังราคาข้าวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเกินเพดานประกันรายได้ทุกชนิด จากความต้องการเพิ่มทั้งบริโภคในประเทศและส่งออก เผยข้าวเปลือกเจ้าราคายังยืนราคาเกินตันละ 1 หมื่นบาท “จรินทร์” สั่งการติดตามสถานการณ์และบริหารให้เกิดความสมดุลทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกอย่างใกล้ชิด

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแล และกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่าง ราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 25 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่แจ้ง เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 19-25 เม.ย.2563 เพราะราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าราคาประกันรายได้ทุกชนิด ทำให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายส่วนต่างในงวดนี้ ซึ่งถือเป็นงวดที่ 3 ติดต่อกันที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายชดเชย นับจากงวดที่ 23 ที่ ไม่จ่ายเป็นงวดแรก

โดยการคำนวณราคาส่วนต่างดังกล่าว ไม่ได้มีการคำนวณราคาอ้างอิงข้าวเปลือกหอมมะลิ เพราะสิ้นสุด ฤดูกาลไปแล้ว แต่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาอ้างอิงอยู่ที่ตันละ 15,183.65 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,367.31 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 12,024.99 บาท และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 17,356.76 บาท ซึ่งทุกชนิดราคาสูงกว่าราคาประกันรายได้เอาไว้

ทั้งนี้ นับตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์ได้คิกออฟโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นมา ได้มีการจ่ายชดเชยมาโดยตลอด จนถึงงวดที่ 22 แต่พองวดที่ 23 ไม่มีการจ่ายเป็นครั้งแรก ต่อมา งวดที่ 24 ก็ไม่ต้องจ่าย จนมาถึงงวดที่ 25 ก็ไม่จ่ายอีกครั้ง รวมแล้ว 3 งวดติดต่อกัน

ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น มาจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นจากการบริโภคในประเทศ จากการที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และมาจากความต้องการข้าวเพื่อส่งออก เพราะประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญ เช่น เวียดนาม ได้ห้ามส่งออกข้าว อินเดียระงับคำสั่งซื้อใหม่ ทำให้ผู้ซื้อ ผู้นำเข้า หันมาสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการติดตามสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในประเทศและการส่งออกอย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการให้อยู่ในภาวะสมดุล ทั้งการบริโภคในประเทศที่ต้องเพียงพอ ซึ่งล่าสุดได้จัดโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยมีข้าวถุงเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีการลดราคา เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนจากการที่ข้าวปรับราคาสูงขึ้น ส่วนในด้านการส่งออก ก็ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน เพื่อบริหารจัดการไม่ให้มีการส่งออกมากจนเกินไป จนกระทบกับราคาข้าวในประเทศ

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด โดยผลการจ่ายเงินส่วนต่างที่ผ่านมา รวม 25 งวด ได้จ่ายเงินชดเชยรายได้ไปแล้วประมาณ 19,368 ล้านบาท คิดเป็น 92.4% ของวงเงินประกันรายได้ทั้งหมด 20,940.84 ล้านบาท

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

xx



## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวไม่มาก โดยข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน (อยู่ในระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี) เนื่องจากในช่วงนี้ผู้ส่งออกไม่กล้าที่จะทำสัญญาขายข้าวเพราะไม่มั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบข้าวให้ผู้ซื้อได้หรือไม่ หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายจำกัดการส่งออกข้าว

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการส่งออกข้าวของเวียดนามนั้น นายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ได้แถลงว่าจะยกเลิกการกำหนดโควตาส่งออกข้าว เพื่อฟื้นการส่งออกข้าวของประเทศให้กลับมาเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม (the Ministry of Industry and Trade) ได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกการกำหนดโควตาส่งออกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้

เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุญาตให้ส่งออกข้าวได้อีกครั้งแต่จำกัดปริมาณการส่งออกในเดือนเมษายนที่ 500,000 ตัน เพื่อให้แน่ใจว่าประเทศจะมีอาหารเพียงพอในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ขณะที่ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระบุว่า หลังจากที่ได้มีการพิจารณาข้อมูลต่างๆ ทั้งการผลิตและความต้องการข้าว โดยได้จัดสรรส่วนหนึ่งไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศและเก็บสำรองแล้ว เวียดนามจะมีข้าวเหลือพอสำหรับการส่งออกในปีที่ประมาณ 6.5-6.7 ล้านตัน ส่วนปริมาณการส่งออกข้าวของเวียดนามในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านตัน

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 รัฐบาลเวียดนามได้พิจารณาปรับเปลี่ยนโควตาส่งออกข้าวสำหรับเดือนเมษายนจากเดิม 400,000 ตัน เป็น 500,000 ตัน ซึ่งข้าวส่วนที่เพิ่มขึ้นมา 100,000 ตันนี้ เป็นข้าวที่ถูกส่งไปที่ท่าเรือก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่รัฐบาลได้ประกาศห้ามส่งออกข้าวชั่วคราวเพื่อเป็นการรับประกันว่าเวียดนามจะมีอาหารเพียงพอรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 รัฐบาลเวียดนามระบุว่าจะอนุญาตให้ส่งออกข้าวจำนวน 400,000 ตันในเดือนนี้ และมีคำสั่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (The Ministry of Industry and Trade) ไปดำเนินการวางแผนส่งออกข้าวสำหรับเดือนพฤษภาคมและยื่นรายงานต่อรัฐบาลภายในวันที่ 25 เมษายน 2563

ทางด้านสมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) และบริษัทส่งออกข้าวได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกการกำหนดโควตาส่งออกข้าวสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ โดยในขณะนี้สมาชิกของสมาคมอาหารฯ มีอยู่ประมาณ 1.95 ล้านตัน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงข้าวที่มีการทำสัญญาส่งออกแล้วประมาณ 1.7 ล้านตัน

ขณะที่กระทรวงการค้า (Vietnam's Trade Ministry) ได้เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยกเลิกการกำหนดโควตาส่งออกข้าวตั้งเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปตามที่มีข้อเรียกร้องจากภาคเอกชน โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกข้าวในช่วงนี้ถูกกีดกันจากสาเหตุของความมั่นคงด้านอาหารในประเทศ ในขณะที่คาดว่าอุปทานข้าวประเทศมีความเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ขณะที่รัฐบาลก็สามารถที่จะควบคุมภาวะการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แล้ว

ทางด้านกรมศุลกากรเวียดนามระบุว่า ณ เวลา 15.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ส่งออกข้าวได้ดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 57,000 ตัน ภายใต้โควตาการส่งออกข้าว 400,000 ตันของเดือนเมษายน 2563

ขณะที่มีรายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 10-27 เมษายน 2563 มีการส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 210,980 ตัน จากโควตาที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 400,000 ตัน (คิดเป็น 52.7% ของปริมาณที่ได้มีการแจ้งขึ้นทะเบียนส่งออก)

ทั้งนี้ เมื่อต้นเดือนนี้ นาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมในการส่งออกข้าวหลังจากที่ได้ประกาศระงับไว้ชั่วคราวตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อรับประกันว่าเวียดนามจะมีอาหารเพียงพอที่จะรับมือกับการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ซึ่งจากข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม พบว่าในช่วงวันที่ 11-12 เมษายน 2563 ผู้ประกอบการส่งออกได้มีการลงทะเบียนเพื่อส่งออกข้าวปริมาณรวม 399,999 ตัน ขณะที่กรมศุลกากรได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการส่งออกข้าวบนเว็บไซต์ [www.custom.gov.vn](http://www.custom.gov.vn) ทุกๆ ชั่วโมง  
ที่มา *Oryza.com*

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน 2563 ราคาข้าวเปลือกในประเทศและราคาข้าวสารปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 17.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 16.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 328 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 761 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 37.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 737 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 836 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจาก 41.49 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815 เหรียญสหรัฐต่อตันในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 673 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับ 33.34 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 655 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.86 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 726 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจาก 36.37 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลง 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

## อินโดนีเซีย

กระทรวงการค้า (The Trade Ministry) ระบุว่า สต็อกข้าวของประเทศที่จะได้มาจากผลผลิตข้าวที่กำลังจะมีการเก็บเกี่ยวจะเพียงพอสำหรับการบริโภคไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ โดยที่สมาคมโรงสีข้าวของอินโดนีเซีย (the Indonesian Rice Millers and Entrepreneurs Association; Perpadai) คาดว่าในปีนี้จะมีการผลิตข้าวประมาณ 17.8 ล้านตัน ทั้งนี้เมื่อรวมกับสต็อกข้าวในปัจจุบันที่มีประมาณ 3.3 ล้านตัน จะทำให้อุปทานข้าวในประเทศมีมากกว่าความต้องการบริโภคอยู่ประมาณ 6.2 ล้านตัน

ทางการระบุว่า ในขณะนี้ ได้มีการกระจายข้าวไปยังส่วนต่างๆของประเทศโดยความร่วมมือของภาคเอกชนหลายส่วน แต่อาจจะมีอุปสรรคทางด้านลอจิสติกส์บ้างเนื่องจากมาตรการของรัฐบาลที่ต้องการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด้านราคาข้าวในช่วงนี้ ศูนย์ข้อมูลราคาอาหารเชิงยุทธศาสตร์ (the Information Center for Strategic Food Prices; PIHPS) รายงานว่า ราคาปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.8% จากเดือนที่ผ่านมา โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 11,950 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 770 เหยียดูสหรัฐต่อตัน ขณะที่ประธานาธิบดีระบุว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะลดลงจากการที่ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มลดลง โดยสำนักงานสถิติอินโดนีเซีย (Statistics Indonesia; BPS) รายงานว่าราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ 4,936 รูเปียห์ต่อกิโลกรัม ลดลงประมาณ 4.6% จากปีที่แล้ว

ในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวจะเพิ่มขึ้น และจากข้อมูลของสำนักงานความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (the Agriculture Ministry's Food Security Agency; BKP) ระบุว่า ความต้องการข้าวจะเพิ่มขึ้นในช่วงก่อนเดือนรอมฎอนประมาณ 3% และจะเพิ่มขึ้นประมาณ 20% ในช่วงเทศกาล Idul Fitri ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม โดยที่ทางรัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงาน Bulog (The State Logistics Agency) ดำเนินการจัดสรรข้าวออกสู่ตลาดเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการและรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพ

ที่มา *Oryza.com*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Center) สามารถขายข้าวเปลือกเก่าจากสต็อกรัฐบาลได้ประมาณ 125,079 ตัน จากที่นำข้าวเปลือกเก่าในสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลประมาณ 800,780 ตัน (คิดเป็น 15.6% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับการประมูลเมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม 2563) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 82,900 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 75,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 42,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 39,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 1,900 ตัน ข้าวหอม 38,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 2,100 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 50.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 51.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 22,500 ตัน เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับ 21,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 20,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 1,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.1%) จีนประมาณ 4,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.8%) กัมพูชาประมาณ 8,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 9.9% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 134.3% และสัดส่วน

เพิ่มขึ้น 115.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562) ออสเตรเลียประมาณ 1,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.3%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 1,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%) และประเทศอื่นๆ 2,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 มีปริมาณ 2,865 ตัน ลดลง 14.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,365 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 2,582 ตัน ลดลง 13.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,991 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 ตามด้วยสหรัฐฯจำนวน 199 ตัน ลดลง 20.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 249 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2562 แคนาดา 60 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมีนาคม 2563 รวม 10,100 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 อ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 229 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 122 แห่ง โดยในปี 2019 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม ลดลง 2.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 41 กิโลกรัม ในปี 2018 และลดลงประมาณ 13.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 46 กิโลกรัมในปี 2010

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่อ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.61 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 8.72 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.77 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 4.73 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.65 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 14.22 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.40 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 9.61 เหรียญอ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) อ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 299,500 ตัน ลดลงประมาณ 2.88% เมื่อเทียบกับปริมาณ 308,400 ตัน ในปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 156,400 ตัน ลดลง 8.64% เมื่อเทียบกับ 171,200 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 8,000 ตัน ข้าวหอม 141,600 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,800 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.3% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 5.76% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งอ่องกงนำเข้าประมาณ 88,800 ตัน เพิ่มขึ้น 16.69% เมื่อเทียบกับ 76,100 ตัน ในปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 81,400 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 7,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.7%) จีนประมาณ 23,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.7%) กัมพูชาประมาณ 10,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.6% โดยอ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 24.3% และสัดส่วนลดลง 23.4% เมื่อเทียบกับปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 5,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.3%)

ที่มา Trade and Industry Department



## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงเนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนราคาข้าวพุ่งทะยานแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 เดือน หลังจากที่ผู้ค้าข้าวได้กลับมาเซ็นสัญญาขายข้าวฉบับใหม่อีกครั้งหลังจากที่เว้นว่างไปเกือบ 3 สัปดาห์ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 375-379 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 375-380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะที่วงการค้าระบุว่า จากการที่มาตรการ Lockdown ยังคงมีผลไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ได้ส่งผลให้กิจกรรมทางการค้าถูกจำกัดแม้ว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ทำกิจกรรมบางอย่างได้แล้ว ซึ่งทำให้ในขณะนี้ปริมาณข้าวเปลือกและข้าวสารในตลาดมีปริมาณจำกัด

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 117 ล้านตัน จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 275 ล้านไร่ ลดลงจากจำนวน 118 ล้านตัน ในปีการตลาด 2019/20 ซึ่งในปีการตลาด 2019/20 ที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 118 ล้านตันนั้น เป็นผลผลิตจากฤดูการผลิต Kharif ประมาณ 102.4 ล้านตัน และ ฤดูการผลิต Rabi ประมาณ 15.6 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากจำนวน 116.5 ล้านตัน (ผลผลิตจากฤดูการผลิต Kharif ประมาณ 102 ล้านตัน และ ฤดูการผลิต Rabi ประมาณ 14.5 ล้านตัน) ในปีการตลาด 2018/19)

การเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าวขึ้น เนื่องจากมีการเพาะปลูกข้าวและผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นในฤดูการผลิต Rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) และมีผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ที่สูงกว่าในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ในพื้นที่เพาะปลูกทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศ

ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 2 (the second advance estimates for food crops) ทางกรอินเดียคาดว่า ในปีการผลิต 2019/20 (กรกฎาคม-มิถุนายน) จะมีผลผลิตข้าวประมาณ 117.47 ล้านตัน (ผลผลิตจากฤดูการผลิต Kharif ประมาณ 101.95 ล้านตัน และ ฤดูการผลิต Rabi ประมาณ 15.53 ล้านตัน) โดยที่พื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดู Kharif มีจำนวนน้อยกว่าปีก่อนหน้า แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่า ขณะที่ในฤดู Rabi มีพื้นที่เพาะปลูกสูงกว่าปีก่อนหน้า โดยในช่วงฤดูมรสุมในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 (สิงหาคม-กันยายน/ตุลาคม) มีปริมาณฝนตกลงมามากทำให้ความชื้นในดินเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้การเพาะปลูกพืชในช่วงปลายฤดูได้ผลดี นอกจากนี้การที่ฝนตกลงมามากยังทำให้ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเพาะปลูกในฤดูถัดมาคือ ฤดูการผลิต Rabi มีผลผลิตเพิ่มขึ้น

สำหรับโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีการตลาด 2019/20 นั้น (The government's paddy rice procurement in 2019/20 Kharif marketing season; KMS) ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะจัดหาได้ถึง 46 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าระดับ 44.4 ล้านตัน ของปีที่แล้ว (ซึ่งถือเป็นการจัดหาข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์) และการที่ในปีนี้การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีแนวโน้มลดลงนั้น คาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 38.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 36.69 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของการใช้ข้าวในปี 2019/20 นั้น คาดว่ามีปริมาณทรงตัวแม้ว่ารัฐบาลจะมีสต็อกจำนวนมากก็ตาม โดยคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังความต้องการใช้ข้าวจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้พิจารณาจัดสรรพืชอาหาร (the PDS quota) ให้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นคนละ 5 กิโลกรัมต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้คนละ 5 กิโลกรัมต่อเดือน โดย

จัดสรรให้แก่ประชาชนประมาณ 800 ล้านคน ในช่วง 3 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ lockdown ที่รัฐบาลประกาศไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

ทางด้านภาวะราคาข้าวนั้น ราคาข้าวมีแนวโน้มปรับลดลงมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง ประกอบกับคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดู Rabi จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และคาดว่าภาวะราคาข้าวจะยังคงอยู่ในระดับอ่อนตัวเนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวจำนวนมาก ส่วนปัจจัยที่จะช่วยในราคาข้าวสูงขึ้นนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการข้าวจากต่างประเทศรวมทั้งภาวะการแข่งขันด้านราคาข้าวกับประเทศคู่แข่ง

สำหรับการส่งออกข้าว ในปีการตลาด 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) คาดว่าจะมีประมาณ 12 ล้านตัน (ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิประมาณ 7.5 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิประมาณ 4.5 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นจาก 10.5 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้การส่งออกเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้นคือภาวะราคาข้าวและอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนความกังวลว่า อินเดียจะมีมาตรการจำกัดการส่งออกข้าวหรือไม่นั้น จากการที่คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีจำนวนมาก ประกอบกับสต็อกข้าวที่ยังคงมีจำนวนมากจึงคาดว่า อินเดียไม่น่าจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเพื่อรักษาอุปทานข้าวในประเทศ

จากข้อมูลของทางการ ในช่วงไตรมาสแรกของปีการตลาด 2019/20 อินเดียส่งออกข้าวแล้วประมาณ 2.04 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 2.63 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2018/19 ดังนั้น จึงคาดว่าในปีปฏิทิน 2019 (มกราคม-ธันวาคม) อินเดียมีการส่งออกข้าวประมาณ 9.84 ล้านตัน โดยส่งไปยังประเทศอิหร่านประมาณ 1.38 ล้านตัน ตามด้วยประเทศซาอุดีอาระเบีย 1.08 ล้านตัน เบนิน 0.675 ล้านตัน เนปาล 0.673 ล้านตัน อิรัก 0.512 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0.47 ล้านตัน โชมเลีย 0.354 ล้านตัน กินี 0.34 ล้านตัน ไอวอรีโคสต์ 0.316 ล้านตัน โตโก 0.309 ล้านตัน เป็นต้น

ด้านสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น ในปีการตลาด 2020/21 คาดว่าจะมีประมาณ 32 ล้านตันลดลงจากจำนวน 35 ล้านตัน ในปี 2019/20 เนื่องจากรัฐบาลมีการระบายข้าวออกจากสต็อกเพื่อลดภาระการเก็บรักษาสต็อกธัญพืชของรัฐบาล

ขณะที่มีรายงานว่า จากการที่คาดว่าผลผลิตข้าวในฤดู Rabi ในปีนี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จึงคาดว่าโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปีงบประมาณนี้ซึ่งจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2563 รัฐบาลจะสามารถจัดหาข้าวได้มากถึง 50 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าในปีงบประมาณ 2019/20 (ตุลาคม-กันยายน) จะจัดหาข้าวประมาณ 50-51 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 43% ของผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะผลิตได้ในปีนี้ ทั้งนี้จากข้อมูลของทางการอินเดีย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รัฐบาลจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 39.4 ล้านตัน

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 123 แห่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 73.73 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 63% เมื่อเทียบกับจำนวน 45.2 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 76.72 พันล้านลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 43% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 171.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-21 เมษายน 2563 มีการนำเข้าข้าว 877,887 ตัน ลดลงประมาณ 3.82% เมื่อเทียบกับจำนวน 912,786 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 165,877 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 52.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,519 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 712,010 ตัน ลดลงประมาณ 11.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 804,268 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 40,417 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-21 เมษายน 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 180,270 ตัน ฝรั่งเศส 129,577 ตัน เนเธอร์แลนด์ 110,479 ตัน อิตาลี 64,331 ตัน โปแลนด์ 61,911 ตัน สเปน 58,207 ตัน เยอรมนี 53,440 ตัน โปรตุเกส 48,026 ตัน เบลเยียม 38,510 ตัน บัลแกเรีย 31,637 ตัน สาธารณรัฐเชค 26,136 ตัน สวีเดน 20,842 ตัน ลิทัวเนีย 12,622 ตัน สโลวาเกีย 7,880 ตัน เดนมาร์ก 6,191 ตัน โรมานี 5,966 ตัน ฮังการี 5,485 ตัน ออสเตรีย 4,312 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-20 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 117,501 ตัน เพิ่มขึ้น 9.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 59,174 ตัน ลดลง 27.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 34,799 ตัน ลดลง 5.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 34,226 ตัน ลดลง 45.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 25,695 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 117,455 ตัน เพิ่มขึ้น 14.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 105,166 ตัน ลดลง 25.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 86,022 ตัน ลดลง 24.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 57,646 ตัน ลดลง 17.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 57,211 ตัน เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 202,956 ตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,720 ตัน เพิ่มขึ้น 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 16,446 ตัน เพิ่มขึ้น 35.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 14,390 ตัน ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากรัสเซียจำนวน 12,051 ตัน เพิ่มขึ้น 116.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-20 เมษายน 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 115,315 ตัน เนเธอร์แลนด์ 64,473 ตัน โปรตุเกส 42,991 ตัน เบลเยียม 36,106 ตัน ฝรั่งเศส 30,063 ตัน อิตาลี 26,564 ตัน สเปน 21,204 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 101,617 ตัน เยอรมนี 62,321 ตัน เนเธอร์แลนด์ 57,310 ตัน สหราชอาณาจักร 61,339 ตัน อิตาลี 34,059 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 154,350 ตัน สหราชอาณาจักร 56,767 ตัน ฝรั่งเศส 28,670 ตัน เนเธอร์แลนด์ 24,809 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-21 เมษายน 2563 มีการส่งออก 151,017 ตัน ลดลง 9.42% เมื่อเทียบกับจำนวน 166,714 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 122,504 ตัน ลดลงประมาณ 13.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 141,824 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 28,513 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.56% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,890 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 เมษายน 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,687 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-21 เมษายน 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 80,588 ตัน โปรตุเกส 27,708 ตัน สเปน 17,242 ตัน บัลแกเรีย 5,885 ตัน โรมาเนีย 5,220 ตัน เบลเยียม 4,951 ตัน กรีซ 2,576 ตัน โปแลนด์ 1,742 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 843 ตัน เยอรมนี 815 ตัน สโลวีเนีย 732 ตัน เนเธอร์แลนด์ 474 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

